

Số: 36 /BC-TA

Pleiku, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố**  
**về công tác Tòa án 06 tháng đầu năm 2021**  
**tại kỳ họp thứ hai - Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII**  
(số liệu từ 01/12/2020 đến 30/6/2021)

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.**

Thực hiện Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác trọng tâm của hệ thống Tòa án trong năm 2021; 06 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác như sau:

**I. CÔNG TÁC THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN:**

Tổng số án thụ lý **1.349 vụ**. Đã giải quyết **825 vụ**, đạt tỷ lệ **61,1%**. Trong đó:

**1. Án hình sự:**

Thụ lý **125 vụ-175 bị cáo**. Đã giải quyết **95 vụ- 118 bị cáo**, đạt tỷ lệ **76%**.<sup>1</sup>

Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án dư luận xã hội quan tâm. Việc tuyên xử cho bị cáo được hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tiền là hình phạt chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vụ nào bị Tòa án cấp trên xử hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Các trường hợp Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung đều đúng quy định của pháp luật và có căn cứ. Các phiên tòa hình sự bảo đảm sự tôn nghiêm, dân chủ, việc phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Luật sư và những người tham gia tố tụng.

**2. Án dân sự:**

Thụ lý **423 vụ**. Đã giải quyết **181 vụ**, đạt tỷ lệ **42,79%**.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Trong đó: Đưa ra xét xử 90 vụ- 112 bị cáo. Trả hồ sơ Viện kiểm sát điều tra, bổ sung 05 vụ- 06 bị cáo. Nhóm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại tội phạm Tòa án đã xét xử trong 06 tháng đầu năm 2021 (54 vụ- 57 bị cáo, chiếm 60% về số vụ, 50,8% số bị cáo).

Tòa đã xử phạt:

- + Từ 03 tháng đến dưới 03 năm: 62 bị cáo.
- + Từ 03 năm đến dưới 07 năm: 24 bị cáo.
- + Từ 07 năm đến 15 năm: 02 bị cáo.
- + Xử phạt tù, cho hưởng án treo: 25 bị cáo.
- + Phạt cải tạo không giam giữ: 03 bị cáo.
- + Phạt tiền: 02 bị cáo.

<sup>2</sup> Trong đó: Ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 56 vụ; Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án: 61 vụ ( nguyên đơn rút đơn khởi kiện); giải quyết việc dân sự 07 việc; chuyển vụ án đến Tòa án khác để giải quyết theo thẩm quyền 06 vụ; đưa ra xét xử 51 vụ.

**3. Án hôn nhân gia đình:**

Thụ lý **673 vụ**. Đã giải quyết **496 vụ**, đạt tỷ lệ **73,7%**.<sup>3</sup>

**4. Án kinh doanh thương mại:**

Thụ lý **125 vụ**. Đã giải quyết **52 vụ**, đạt tỷ lệ **41,6%**.<sup>4</sup>

**5. Án lao động:**

Không có phát sinh.

Trong công tác giải quyết án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động Tòa án luôn chú trọng đến công tác hòa giải, tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên đương sự. Trên cơ sở đó, Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên; trong 06 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ án dân sự giải quyết bằng hình thức hòa giải thành đạt **47%**, án kinh doanh thương mại **32%**. Đối với án hôn nhân gia đình, khi hòa giải đoàn tụ không thành, Thẩm phán đã phân tích có lý, có tình để các bên hiểu, thống nhất thuận tình ly hôn và thỏa thuận với nhau các vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

Những vụ án phải đưa ra xét xử, Tòa án thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình tố tụng, từ việc hướng dẫn cho đương sự thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ đến việc tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết để làm căn cứ cho việc xét xử và ban hành bản án được khách quan, thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

**6. Án hành chính:**

Thụ lý **03 vụ**. Đã đưa ra xét xử **01 vụ**, đạt tỷ lệ **33,3%**.<sup>5</sup>

Theo Luật tố tụng hành chính hiện hành, các khiếu kiện hành chính đa số thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính được quy định tại Điều 31 Luật tố tụng hành chính. Do đó, án hành chính tại Tòa án thành phố phát sinh không nhiều; quá trình giải quyết khiếu kiện Tòa án đều tổ chức đối thoại giữa các bên tranh chấp, trên cơ sở khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

**7. Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án:**

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku chưa giải quyết vụ việc dân sự, hành chính nào theo thủ tục hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do các đương sự đều từ chối thực hiện theo thủ tục này.

**II. VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ:**

100% bản án có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định thi hành án. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Tòa án đã ra 133 Quyết định thi hành án đối với 133 bị án<sup>6</sup>; xem xét, xác minh cho hoãn chấp hành hình phạt tù 04 trường hợp, Ủy thác thi hành án 05 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.

<sup>3</sup>Trong đó: Ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn: 322 vụ; Đình chỉ giải quyết vụ án: 119 vụ (vì nguyên đơn rút đơn); Đưa ra xét xử: 53 vụ, giải quyết việc hôn nhân 02 việc.

<sup>4</sup>Trong đó: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 17 vụ, đình chỉ vụ án: 18 vụ (người khởi kiện rút đơn); Đưa ra xét xử: 16 vụ, chuyển Tòa án khác 01 vụ.

<sup>5</sup>Trong đó: Đã giải quyết 01 vụ.

<sup>6</sup>Trong đó: 104 Quyết định thi hành án phạt tù giam; 29 Quyết định thi hành án phạt tù, cho hưởng án treo.

Đối với các bị án chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, Tòa án đều giao về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bị án thường trú để theo dõi, giáo dục trong thời gian thử thách.

### **III. CÔNG TÁC XEM XÉT ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH; MIỄN, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN:**

Đã ban hành 31 Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 31 đối tượng. Đưa vào trường giáo dưỡng 01 trường hợp. Xem xét, miễn, giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính đối với 56 trường hợp đủ điều kiện.

Việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xét miễn giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính được Tòa án cân nhắc thận trọng, xem xét đầy đủ đảm bảo theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ “Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

### **IV. TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VÀ ĐĂNG BÀN ÁN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN:**

Thực hiện tốt công tác tổ chức xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần Cải cách tư pháp. Coi đây là một giải pháp trọng tâm trong nâng cao chất lượng xét xử, kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, xem đây là một tiêu chí để xếp loại thi đua cuối năm. Đã lựa chọn và đưa ra xét xử **13 phiên tòa rút kinh nghiệm** theo quy định chung.

Thực hiện quy định của Tòa án nhân dân tối cao về việc công khai bản án, quyết định trên công thông tin điện tử, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku đã triển khai thực hiện việc công khai bản án, quyết định đầy đủ, kịp thời. Đã công bố 146 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định.

### **V. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO:**

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố đã nhận 06 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo của công dân<sup>7</sup>; Tòa án đã giải quyết xong các đơn này, đạt tỷ lệ 100%.

### **VI. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 49 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:**

TAND thành phố tiếp tục thực hiện đúng lộ trình Cải cách tư pháp mà Nghị quyết 48 và Nghị quyết 49, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; xác định khâu đột phá là tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa, phát huy vai trò của luật sư, kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng, làm cơ sở cho việc quyết định bản án; phiên tòa hình sự luôn

<sup>7</sup> Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết 09 đơn. Kết quả: 06 đơn khiếu nại, không chấp nhận khiếu nại 04 đơn, chấp nhận 02 đơn; 03 đơn tố cáo, không chấp nhận 02 đơn, 01 đơn tố cáo đúng một phần.

đảm bảo tính uy nghiêm, khách quan, dân chủ. Thực hiện tốt công tác hòa giải trong các vụ, việc dân sự; không để án quá hạn luật định. Đổi mới thủ tục Hành chính - Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, theo đề án của Tòa án nhân dân tối cao.

Việc nghiên cứu án lệ do Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành, được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

#### **VII. CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN:**

Nhìn chung, các vị Hội thẩm nhân dân đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm khi tham gia xét xử. Tích cực, chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm được nội dung vụ án, xét hỏi đúng trọng tâm, góp phần quan trọng vào quyết định của Tòa án trong từng vụ án cụ thể.

TAND tỉnh đã phối hợp với TAND tối cao mở 02 đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các vị Hội thẩm nhân dân.

Tòa án nhân dân thành phố Pleiku đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan, thống nhất danh sách Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, tại kỳ họp thứ nhất - HĐND thành phố Pleiku đã bầu 36 vị HTND nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đã tổ chức bầu Trưởng, Phó Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 Trưởng đoàn và 02 Phó đoàn.

### **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **\*Ưu điểm:**

Trong 06 tháng đầu năm 2021, TAND thành phố Pleiku tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của TAND tối cao về công tác trọng tâm của hệ thống Tòa án đặt ra trong năm 2021.

Công tác thụ lý, giải quyết, các loại án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không có trường hợp nào bị kết án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; mức hình phạt đã tuyên tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các vụ án điểm, án được dư luận xã hội quan tâm đều được nghiên cứu kỹ, nhanh chóng đưa ra xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Quá trình giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động Tòa án luôn tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự, tích cực hoà giải nên Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự (không phải mở phiên tòa xét xử) chiếm tỷ lệ cao, góp phần ổn định tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trước đây. Tỷ lệ án bị Tòa án cấp trên cải sửa thấp hơn tỷ lệ cho phép của TAND tối cao.

Công tác thi hành án hình sự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực thi đúng pháp luật.

